

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3497 /TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế nguyên liệu NK

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2005

Kính gửi: - Công ty TNHH SIAMP
(Khu CN Cát Lái 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Q2, TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số HQ 2005-02KP ngày 11/8/2005 của Công ty TNHH SIAMP về đề nghị được thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nhưng có chứng từ thanh toán không đúng tên người mua, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Ngày 12/7/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2724/TCHQ-KTTT hướng dẫn điều chỉnh thời hạn nộp thuế, nay Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

Theo quy định hiện hành khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế (không thu thuế).

Trường hợp tên người thanh toán trên chứng từ không phù hợp với tên người phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (ví dụ: tên người thanh toán ghi trên chứng từ không phải là người mua hàng mà là bên môi giới hoặc một bên khác không tham gia vào hoạt động mua bán- thanh toán qua bên thứ ba), thì việc thanh toán qua bên thứ ba này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán. Nếu hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán không thể hiện việc thanh toán qua bên thứ ba, doanh nghiệp phải xuất trình thông báo bằng văn bản của người mua nước ngoài về việc bên thứ 3 sẽ thanh toán hộ cho lô hàng xuất khẩu đó. Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản về việc khai báo thì chứng từ thanh toán này được chấp nhận để làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SIAMP, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- LĐTIC
- Lưu VI(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An